



Chuyên nghiệp
Hội nhập
Thành công!

Số: *04*.../ *BB*...-ĐHQT

Bình Định, ngày *10* tháng *08* năm 2019

BIÊN BẢN

Họp về việc thống nhất chủ trương và giao giao nhiệm vụ xây dựng đề án đăng ký mở các ngành đào tạo

Vào lúc 13h30 phút ngày 10/8/2019 tại phòng C208, Trường Đại học Quang Trung đã tiến hành cuộc họp về việc thống nhất chủ trương xây dựng các đề án đăng ký mở ngành đào tạo và giao nhiệm vụ cho Khoa Kinh tế và du lịch xây dựng các đề án mở ngành.

I. Thành phần tham dự

- PGS. TS Nguyễn Đình Phur, Hiệu trưởng: Chủ trì
- ThS. Lê Thị Cảnh, Phòng TCCB –HC&TB: Thư ký
- Các thầy cô trong Ban Giám hiệu
- Toàn thể các Trưởng, Phó các khoa, phòng của trường Đại học Quang Trung

II. Nội dung

1) PGS.TS. Nguyễn Đình Phur, Hiệu trưởng – Chủ trì cuộc họp nêu lý do cuộc họp.

Nhằm thực hiện chiến lược tái cấu trúc cũng như định hướng phát triển Nhà trường trong tình hình mới của Trường Đại học Quang Trung; cuộc họp hôm nay sẽ bàn về chủ trương và việc giao cho Khoa Kinh tế và Du lịch chuẩn bị xây dựng đề án mở mã hai ngành mới; đó là: ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn.

Trước mắt, giao cho cô Lê Thị Thế Bửu (phụ trách Khoa kinh tế và du lịch) lĩnh hội chủ trương và triển khai việc xây dựng Đề án mở mã ngành cho hai ngành mới trên.

Về khối lượng chương trình đào tạo tối đa 135 tín chỉ. Đặc biệt, số tín chỉ tiếng Anh trong chương trình đào tạo phải xây dựng từ 30 đến 36 tín chỉ.

Khoa cần bám sát Thông tư 07/2015 và Thông tư 22/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, phải chú trọng chuẩn đầu ra theo quy định của Thông tư 07/2015. Riêng về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, phải xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đạt mức Ielt's 5.0 trở lên.

2) Ý kiến của các thành viên tham dự

** Ý kiến của thầy Mai Hữu Tố - Phó Trưởng phòng Đào tạo – Tuyển sinh*

Riêng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trước đây Khoa QTKD (cũ) đã xây dựng và đã trình ra Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Vì vậy, hồ sơ đã tương đối hoàn thiện. Do đó, Khoa có thể rà soát lại toàn bộ Đề án đã xây dựng trước đây và hoàn thiện lại để hoàn tất thủ tục mở mã ngành.



**Ý kiến của TS. Trần Việt Ngân – Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tuyển dụng*

Khoa Kinh tế và Du lịch cần rà soát lại hồ sơ đã làm trước đây, đánh giá lại năng lực đào tạo cả về cơ sở vật chất, đội ngũ,... Rà soát lại quy trình theo đúng hướng dẫn của các thông tư 07/2015 và 22/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh sai sót.

Bên cạnh đó, Nhà trường cần xúc tiến việc mời cô PGS. TS Lương Thị Vân về làm giảng viên cơ hữu đứng đầu ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đồng thời, Khoa cần tích cực bổ sung nhân lực cho hai ngành trên nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho ngành.

** Ý kiến của TS. Nguyễn Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo*

Đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trước đây đã chuẩn bị bộ Hồ sơ đăng ký mở ngành và đã nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ năm 2017) thì chúng ta tiếp tục thực hiện các bước còn lại.

Riêng ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn là ngành mới không có trong mã ngành cấp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nên Khoa Kinh tế và Du lịch phải nghiên cứu kỹ hướng dẫn của các thông tư mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành về việc mở mã ngành mới để việc xây dựng đề án mở ngành mới này của Khoa diễn ra thuận lợi và thành công.

**Ý kiến của ThS.Lê Thị Thế Bửu – Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Kinh tế và du lịch*

Lãnh hội chủ trương của Ban Giám hiệu và Hiệu trưởng, Khoa Kinh tế và Du lịch xin nhận nhiệm vụ được giao, sớm đề nghị nhà trường ra Quyết định thành lập các Tổ soạn thảo phụ trách việc xây dựng Đề án mở mã ngành cho hai ngành này.

Riêng ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, theo thông tư 24/2017/TT-BGDĐT thì ngành này không nằm trong danh mục cấp 4 của thông tư này; do đó, chúng ta cần rất nhiều luận cứ để thấy sự cần thiết của việc mở mã ngành mới này. Đồng thời, căn cứ vào các đơn đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động của ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, chúng ta có thể xây dựng đề án mở mã ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn theo diện đào tạo thí điểm. Nếu được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Giám hiệu, Khoa Kinh tế và Du lịch sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện hai Đề án này trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ cho đợt tuyển sinh năm tới.

** Ý kiến của PGS.TS. Nguyễn Đình Phư*

Hiện tại, Khoa Kinh tế và Du lịch có đội ngũ nhân lực khá lớn, đủ chuẩn để tham gia đào tạo ngành này. Sắp tới, trường sẽ mời thêm một số Tiến sĩ và Phó giáo sư về khoa.

Bên cạnh đó, Trường chúng ta có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho hai ngành này của Khoa Kinh tế và du lịch. Trường chúng ta đã có sẵn 8 buồng ngủ (trong đó có 3 phòng ngủ đạt chuẩn 3 sao), 1 nhà ăn, 1 bếp và các khuôn viên hoạt náo để cho sinh viên các ngành trên thực hành, thực tập.

Ngoài ra, các công ty thành viên của tập đoàn Hoàn Cầu đã hứa cam kết hỗ trợ cho sinh viên thực hành, thực tập cũng như tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp các ngành này của trường về làm việc tại các công ty. Do đó, cả hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và

V
HỘI
HỌC
TRUNG
C

Ngoài ra, các công ty thành viên của tập đoàn Hoàn Cầu đã hứa cam kết hỗ trợ cho sinh viên thực hành, thực tập cũng như tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp các ngành này của trường về làm việc tại các công ty. Do đó, cả hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn có đầy đủ điều kiện để học tập, thực tập, thực hành và cơ hội nghề nghiệp rất lớn sau khi tốt nghiệp.

Tên gọi theo tiếng Anh của ngành Nhà hàng – Khách sạn là chung một từ: **HOSPITALITY** và các trường đại học ở nước ngoài không tách thành hai ngành khác nhau.

3) Lấy ý kiến thống nhất chủ trương mở hai ngành

Các thành viên cuộc họp thống nhất 100% chủ trương giao cho Khoa Kinh tế và Du lịch chuẩn bị hồ sơ xây dựng đề án mở mã ngành cho hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

III. Kết luận

PGS.TS. Nguyễn Đình Phur, Hiệu trưởng, Chủ trì cuộc họp kết luận:

- Thống nhất chủ trương giao cho Khoa Kinh tế và Du lịch chuẩn bị hồ sơ xây dựng đề án mở mã ngành cho hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

- Khoa Kinh tế và Du lịch nhanh chóng xúc tiến việc xây dựng Đề án mở mã ngành cho ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

- Mời PGS. TS Lương Thị Vân hợp tác làm giảng viên cơ hữu đứng đầu ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và làm cố vấn xây dựng Đề án mở mã ngành cho hai ngành nói trên.

- Để củng cố thêm nhân lực cho Khoa, Khoa Kinh tế và Du lịch tích cực tìm kiếm và tuyển dụng các giảng viên của hai ngành trên. Yêu cầu trình độ từ thạc sĩ trở lên.

- Các thành viên cuộc họp thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần và nội dung của cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào 14h55 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

ThS. Lê Thị Cảnh



PGS.TS. Nguyễn Đình Phur